

THAM LUẬN

Giải pháp triển khai Sổ sức khỏe điện tử qua VNeID trên địa bàn tỉnh

Kính thưa:

Thưa các đồng chí! Việc thực hiện chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06/CP đối với ngành Y tế, là vấn đề rất quan trọng và thiết thực hiện nay, mà đối tượng thụ hưởng là người dân, bên cạnh đó còn góp phần tiết kiệm, chống lãng phí trong công tác quản lý, tạo thuận lợi nhất cho người dân dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ y tế.

Trong chuyển đổi số, Dữ liệu là nguồn tài nguyên mới, là yếu tố then chốt cho chuyển đổi số quốc gia, tạo ra giá trị mới thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phục vụ lợi ích người dân. Dữ liệu mở ra không gian hoạt động và phát triển mới cho Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số; là nhân tố thúc đẩy tăng năng lực cạnh tranh quốc gia, đảm bảo cho tiến trình chuyển đổi số thành công, đưa Việt Nam trở thành quốc gia số an toàn.

Được sự cho phép của Ban tổ chức Hội nghị, tôi xin báo cáo tham luận **Giải pháp triển khai Sổ sức khỏe điện tử qua VNeID trên địa bàn tỉnh An Giang**:

- Công tác tham mưu, chỉ đạo:

+ Sở Y tế đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1122/KH-UBND ngày 06/11/2024 về việc Triển khai thí điểm thực hiện Sổ sức khỏe điện tử trên địa bàn tỉnh An Giang phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNeID.

+ 100% cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) tiếp nhận KCB bằng CCCD và liên thông dữ liệu lên Cổng Giám định thanh toán BHYT đáp ứng Quyết định 130/QĐ-BYT, Quyết định 4750/QĐ-BYT, Quyết định 3176/QĐ-BYT của Bộ Y tế về chuẩn, định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ giám định, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT và giải quyết các chế độ liên quan, áp dụng cả đối với đối tượng không khám, chữa bệnh BHYT.

+ Sở Y tế tỉnh An Giang đã chủ động xin chủ trương UBND tỉnh và Cục C06 đồng ý triển khai thí điểm kết nối dữ liệu y tế tỉnh An Giang đến Trung tâm điều phối dữ liệu ngành Y tế cho C06 xây dựng (*Công văn số 9980/QLHC-TTDLDC ngày 16/12/2024*).

+ Sở Y tế tỉnh An Giang đã phối hợp với Tổng Công ty GTEL triển khai hệ thống GMedAgent liên tuyến dữ liệu với Bệnh viện Chợ Rẫy phục vụ Đề án 06/CP cho 7 bệnh viện đa khoa và chuyên khoa tuyến tỉnh từ ngày 03/02/2025.

- Kết quả đạt được:

+ Theo số liệu thống kê đến ngày 18/02/2025 (số liệu do Cục C06 cung cấp), toàn tỉnh An Giang đã tích hợp Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID là **581.856** trường hợp, tỷ lệ đạt 21,31% so với dân số của tỉnh (2.730.346 nhân khẩu thường trú).

+ Ngành Y tế tích cực phối hợp với các sở, ban ngành, đặt biệt là Công an tỉnh để tuyên truyền người dân sử dụng Sổ sức khỏe điện tử tên ứng dụng VNeID.

+ Tính đến ngày 20/02/2025, tỉnh An Giang đã liên tuyến hơn **2000** trường hợp chuyển tuyến đến Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2025. Nhập hồi cứu dữ

liệu khám chữa bệnh năm 2025 của người dân đến khám, chữa bệnh tại tỉnh An Giang đến Hệ thống điều phối dữ liệu y tế của C06 Bộ Công an.

- Lợi ích mang lại:

+ *Quản lý thông tin sức khỏe cá nhân:* Người dân có thể theo dõi và quản lý thông tin sức khỏe của mình một cách chủ động và tiện lợi, bao gồm lịch sử khám chữa bệnh, tiêm chủng và các chỉ số sức khỏe khác.

+ *Chia sẻ thông tin y tế:* Ứng dụng cho phép chia sẻ thông tin sức khỏe điện tử tại bất kỳ cơ sở khám chữa bệnh nào trên toàn quốc, giúp bác sĩ chẩn đoán và điều trị chính xác hơn.

+ *Đăng ký và quản lý tiêm chủng:* Người dân có thể đăng ký tiêm vắc-xin, xem lịch sử tiêm và nhận chứng nhận tiêm chủng điện tử, thuận tiện cho việc theo dõi và xác nhận tình trạng tiêm chủng.

+ *Đặt lịch khám và tư vấn y tế trực tuyến:* Ứng dụng hỗ trợ đặt lịch khám bệnh, trao đổi trực tuyến với bác sĩ và nhận tư vấn y tế từ xa, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.

+ *Bảo mật thông tin cá nhân:* Sổ sức khỏe điện tử được thiết kế với nhiều lớp bảo mật, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thông tin cá nhân của người dùng.

+ *Hỗ trợ quản lý y tế quốc gia:* Việc triển khai sổ sức khỏe điện tử giúp ngành y tế có được dữ liệu về sức khỏe của người dân đầy đủ, chính xác và kịp thời, hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh và hoạch định chính sách y tế hiệu quả hơn.

- Khó khăn, vướng mắc:

+ Đối với số công dân đã tích hợp thẻ BHYT trên VNeID nhưng chưa phát sinh việc khám, chữa bệnh tại các cơ sở có liên thông dữ liệu nên chưa tích hợp dữ liệu lên Sổ sức khỏe điện tử, ảnh hưởng đến tỷ lệ tích hợp Sổ sức khỏe điện tử của địa phương.

+ Bộ Y tế chưa tổ chức tập huấn cho Sở Y tế và các đơn vị y tế, mới chỉ dừng lại là phổ biến văn bản pháp luật và chỉ đạo văn bản thực hiện.

+ Bộ Y tế và BHXH Việt Nam chưa ban hành các hướng dẫn thực hiện ký số dữ liệu kết quả Xét nghiệm, giấy chuyển tuyến và giấy hẹn khám lại.

- Phương hướng trong thời gian tới:

+ Sở Y tế sẽ tiến tới quản lý các cơ sở KCB hành nghề tư nhân ứng dụng CNTT, bắt buộc liên thông dữ liệu khám bệnh, đơn thuốc về trực dữ liệu ngành Y tế tỉnh An Giang. Chia sẻ dữ liệu với Bộ Y tế, Bộ Công an theo chủ trương Đề án 06/CP.

Trên đây là tham luận Giải pháp triển khai Sổ sức khỏe điện tử qua VNeID trên địa bàn tỉnh An Giang của Sở Y tế.

BS. CKII. Đoàn Thanh Hùng, Phó Giám đốc Sở Y tế